

ในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม อาจมีใบหน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่หากจำเป็นต้องประสานความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีระบบ จนเกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผลเช่นนี้ จึงทำให้กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และชุมชนทั่วประเทศผนึกกำลังขยายป่าชุมชน ตามโครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ขึ้นเพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พร้อมสร้างกลไกเครือข่ายป่าชุมชน สู่การจัดการป่าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

“บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์” อธิบดีกรม

ป่าไม้ กล่าวว่า การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้พบอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกของกลุ่มนายทุน, การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงไฟป่า จึงทำให้พื้นที่ป่าลดลง ที่สำคัญ ยังส่งผลให้เกิดความแห้ง

แล้งและขาดแคลนแหล่งน้ำ, อาหารของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

“กรมป่าไม้จึงดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนมา รวมถึงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยเล็งเห็นศักยภาพของชุมชนที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน โดยรอบอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน”

“ภายหลังจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันพบว่า มีโครงการป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ป่าคือชีวิตของชุมชน



ป่าคือชีวิต

เนื่องจาก 6,536 แห่ง เป็นพื้นที่ป่า 2.1 ล้านไร่ ในปี 2551 และจากข้อมูลปี 2556 มีป่าเพิ่มขึ้นจำนวน 8,782 แห่ง ทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า 3.5 ล้านไร่

สอดคล้องกับความคิดของ “พงษ์ศักดิ์สุพจนา” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทร่วมมือกับกรมป่าไม้จัดทำโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ตั้งแต่ปี 2551 ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ที่สำคัญ ยังเกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องป่าของประเทศชาติ

“การขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 เราตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสนับสนุนนโยบายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นแนวทางในการรักษา และเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จากการทำงานที่ผ่านมา ทำให้ตระหนักได้ว่า ป่าชุมชนทุกแห่งได้ต่อสู้ปกป้องป่าอย่างไม่ย่อท้อ เพราะป่าคือชีวิตของทุกชุมชน”

“เราเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยผลิ

ดันให้เกิดการดูแลป่าของชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น ยังช่วยลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ทำให้ผืนป่าอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ ในปีนี้เราตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ครอบคลุม 40% ของพื้นที่ทั้งประเทศอีกด้วย”

จึงทำให้เห็นว่า กว่า 5 ปีที่ผ่านมาของโครงการด้วยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมบูรณาการ จนทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การสร้าง ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป